



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2564 และดำเนินการสอบข้อเขียนภาค ก และ ภาค ข ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 นั้น

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 3) จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. ผู้สมัครหรือผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัครหรือพื้นที่สอบ
2. กำหนดให้ผู้สมัครหรือผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ทุกคน เข้าและออกพื้นที่โดยผ่านจุดคัดกรองที่กำหนด โดยจะต้องวัดอุณหภูมิทุกครั้ง หากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ ไข้ ไอ จาม ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน
3. ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัคร หรือการสอบคัดเลือกฯ ต้องลงทะเบียนก่อนเข้าและออกพื้นที่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” รวมถึงขอความร่วมมือติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. ผู้สมัครหรือผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ทุกคน ต้องล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ที่จุดคัดกรองทุกครั้งก่อนเข้ามาภายในบริเวณอาคารที่รับสมัคร สถานที่สอบข้อเขียน และสถานที่สอบสัมภาษณ์

5. ในระหว่างรอการคัดกรอง หรือรอรับสัมผัส หรือรอเข้าสอบคัดเลือกว่า ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นระยะไม่น้อยกว่า 1.5 – 2.0 เมตร ตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และไม่จับกลุ่มรวมกัน ทำกิจกรรม โดยดำเนินการภายใต้แนวปฏิบัติของประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ อย่างเคร่งครัด

6. ขอให้ผู้สัมผัสหรือผู้เข้ารับการคัดเลือกว่า ทุกคน ที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางผ่าน (Transit) ในพื้นที่เสี่ยง หรือประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งกับหน่วยรับสัมผัสหรือสนามสอบโดยด่วน

7. ผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกว่า าจพิจารณาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564



(นายสุภมิตร ศิริกัมพะมากุล)

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ